



Tóm Tắt Ngôn Ngữ Đơn Giản Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính

Chính sách của Mental Health Emergency Center (MHEC) là cung cấp hỗ trợ tài chính cho những bệnh nhân có nhu cầu. MHEC sẽ mở rộng các dịch vụ y tế cần thiết miễn phí hoặc giảm phí cho người hội đủ điều kiện theo các tiêu chí của Chương trình Hỗ trợ Tài chính (FAP). Theo quy định của pháp luật, MHEC sẽ luôn cung cấp dịch vụ sàng lọc y tế và điều trị ổn định cần thiết cho bệnh nhân tại khoa cấp cứu của bệnh viện cả khi bệnh nhân không chứng minh được khả năng thanh toán chi phí chăm sóc này.

Đủ Điều Kiện Hỗ Trợ Tài Chính:

Có hỗ trợ tài chính cho thường trú nhân tại Wisconsin đã và đang được bác sĩ của MHEC điều trị chấn thương, bệnh hoặc tình trạng/điều trị hiện tại; không hội đủ điều kiện để được hưởng bảo hiểm y tế nhà nước hoặc tư nhân; và thường được xác định bằng tổng thu nhập gia đình so với Mức Nghèo Liên Bang (FPL). Nếu thu nhập của quý vị ở mức dưới hoặc tương đương với 250% Mức Nghèo Liên Bang, thì quý vị có thể có đủ điều kiện để được điều chỉnh hỗ trợ tài chính 100% đối với các chi phí mà quý vị phải thanh toán. Những bệnh nhân hội đủ điều kiện để được hỗ trợ tài chính sẽ không bị tính phí trong trường hợp cấp cứu hoặc các chăm sóc y tế cần thiết khác cao hơn so với các khoản tính phí thông thường.

Những thường trú nhân tại Wisconsin không có bảo hiểm có đủ điều kiện theo quy định của các chương trình hỗ trợ nhất định của liên bang và tiểu bang có thể được xem là Hội đủ điều kiện khoán để được điều chỉnh hỗ trợ tài chính 100% và không cần phải nộp đơn. Chúng tôi có thể yêu cầu quý vị cung cấp giấy tờ xác minh đủ điều kiện nếu MHEC không thể xác minh đủ điều kiện bằng hình thức điện tử. Các tiêu chí Hội đủ điều kiện khoán cũng như các tiêu chí hỗ trợ tài chính khác được nêu chi tiết trong Chính sách Hỗ trợ Tài chính (FAP) đầy đủ của MHEC.

Nộp đơn xin Hỗ trợ Tài chính:

Đơn xin hỗ trợ tài chính đã hoàn thiện và các giấy tờ hỗ trợ cần được nộp cho MHEC không muộn quá 240 ngày kể từ lúc nhận được bảng sao kê thanh toán đầu tiên cho dịch vụ chăm sóc. Những người hỗ trợ tài chính tận nơi được bố trí để cung cấp thêm thông tin về và cung cấp bất kỳ hỗ trợ cần thiết nào về quá trình nộp đơn xin Hỗ trợ Tài chính. Để có thêm thông tin về các chương trình hỗ trợ tài chính của MHEC hoặc nhận miễn phí bản sao đơn xin hỗ trợ tài chính, tóm tắt ngôn ngữ đơn giản hoặc chính sách (có ở nhiều ngôn ngữ), quý vị có thể:

- **Truy cập vào:** <https://mentalhealthmke.org/>
- **Gọi tới:** 414-441-9670
- **Gửi thư tới:** MHEC Financial Assistance, PO Box 0909996, Milwaukee, WI 53209-09996